



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖-๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๕๓

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี

เรียน คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แบบบูรณาการ ด้านการพัฒนาบุคลากร

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๒๓.๗.๒/ว ๖๖๗ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ เพื่อเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้างของบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่รอบการประเมินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ จึงเห็นควรให้มีการพิจารณากำหนดตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมินในแต่ละภาระงานให้ชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้บุคลากรใช้ประกอบการจัดทำข้อตกลงภาระงาน (TOR) สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ทุกหน่วยงานต้องทราบดีกว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ควรเปรียบเทียบข้อดี/ข้อเสียของหลักเกณฑ์เดิมและหลักเกณฑ์ใหม่ หากมีความเปลี่ยนแปลงมากต้องหาวิธีการชี้แจงให้บุคลากรเข้าใจ ดังนั้น ควรใช้หลักการมีส่วนร่วม โดยการประชุมกลุ่มย่อยให้เป็นประโยชน์
๒. ควรกำหนดเกณฑ์คะแนนระดับดีเด่นให้มีความเท่าเทียมและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย เนื่องจากในระดับคณะ/สำนัก และสำนักงานอธิการบดียังมีความเหลื่อมล้ำกัน
๓. ควรศึกษาและวิเคราะห์เพื่อบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ที่คณะใดคณะหนึ่ง เนื่องจากในปัจจุบันมีหลักสูตรเดียวกันนี้ในหลายคณะ ทำให้ทรัพยากรกระจาย เช่น อุปกรณ์โสตและทัศนูปกรณ์ นักศึกษา และอาจารย์ประจำหลักสูตร เป็นต้น โดยให้เสนอที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาตามลำดับ

ที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ พิจารณาแล้ว มีมติให้นำไปหารือในคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แบบบูรณาการ ด้านการพัฒนาบุคลากร และนำเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

(นางปรานี พันธุ์ภูมิ)

ผู้อำนวยการกองกลาง

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี